

ดูแลปัญหาผมและหนังศีรษะให้ตรงจุดด้วย นวัตกรรม Comprehensive Diagnostic วิเคราะห์เส้นผม ระดับเซลล์



สเวนสัน แฮร์ เซ็นเตอร์ สถาบันผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นผมและหนังศีรษะ ที่ได้รับการยอมรับมาตลอดกว่า 60 ปี
เผยถึงการดูแลปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะให้ตรงจุดด้วย นวัตกรรม Comprehensive Diagnostic ที่สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาเส้นผมระดับเซลล์ ในงานฉลองเปิดตัวสาขาใหม่ที่ เซ็นทรัล บางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. มาร์ค เบิร์ค ผู้เชี่ยวชาญการด้านการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ (trichologist) จากประเทศอังกฤษ
เผยถึงระบบการรักษาเส้นผมยุคใหม่ (Next generation hair loss management) ของสถาบัน สเวนสัน แฮร์ เซ็น
เตอร์ โซนนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์เส้นผม Comprehensive Diagnostic เป็นการวิเคราะห์ที่ลงลึกถึงปัญหา
เส้นผมในระดับเซลล์

มาร์ค เบิร์ค ระบุถึงสาเหตุของปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะว่า คนไทยส่วนใหญ่มีผมสั้นหนา มักมีปัญหาหนังศีรษะ
มัน สามารถนำไปสู่ปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะได้ นอกจากนี้ความเครียด การดำเนินชีวิต การรับสารพิษ และระดับ
ฮอร์โมนก็เป็นสาเหตุหนึ่งของผมหลุดร่วงได้ และหัวใจสำคัญของการรักษา คือ การวินิจฉัยให้ตรงจุด ล่าสุด สเวนสัน
นำนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์ที่น่าสมัย จนเรียกได้ว่าเป็น ยุคใหม่ของการดูแลปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะ นั่นคือ
นวัตกรรม “Comprehensive Diagnostic”

Comprehensive Diagnostic จะเป็นการนำตัวอย่างเส้นผมส่งไปวิเคราะห์อย่างละเอียดที่ห้องวิจัยในประเทศอิตาลี
เป็นการวินิจฉัยที่สามารถตรวจสอบปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะได้ลงลึกในระดับเซลล์ได้ 5 ประการ ไม่ว่าจะเป็น

1. การทำงานฮอร์โมน ระดับแอนโดรเจนที่เกินค่าปกติ, ไดไฮโดรเทสโตสเตอโรน (DHT) ฮอร์โมนที่มีผลต่อการ
ยับยั้งการแบ่งตัวของรากผมและเซลล์ผม ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะผมร่วง
2. เอสโตรเจน ระดับเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิง มีผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม และสามารถชะลอระยะ
การหยุดเติบโตของเส้นผมได้ เช่น ผมจะหนาเมื่อมีระดับเอสโตรเจนสูงขึ้น และผมจะบางเมื่อระดับเอสโตรเจนลด
ลง ทั้งนี้ระดับเอสโตรเจนในร่างกายควรก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ภาวะอักเสบในโพรงเส้นผม การอักเสบในโพรงเส้นผมก่อให้เกิดผังผืด ซึ่งไปขวางการทำงานระหว่างปุ่มรากผม
และเนื้อเยื่อโดยรอบ ทำให้เกิดปัญหาารากผมมีความอ่อนแอ ต้นเหตุของอาการคัน รังแค และหนังศีรษะแพ้ง่าย
4. ความเครียด ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเส้นผม เพราะหากมีความเครียด การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ

เซลล์ตาย และทำให้เซลล์รากผมมีขนาดเล็ก ระดับคอร์ติซอลหรือตัวบ่งชี้ความเครียดมีเพิ่มขึ้น

5. สารพิษ และธาตุอาหารจำเป็น เมื่อได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายผ่านอาหาร น้ำ และอากาศ จะมีผลกระทบต่ออวัยวะหลายส่วน รวมถึงเส้นผม และการเจริญเติบโตของเส้นผมไม่สามารถอยู่ได้โดยขาดธาตุอาหารที่จำเป็น ซึ่งทั้งหมดต้องอยู่ในระดับที่สมดุล เพราะหากมีมากเกินไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีต่อร่างกายทั้งสิ้น

ซึ่งการตรวจหาสาเหตุเหล่านี้ทางสเวนสันจะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจในห้องปฏิบัติการที่ประเทศอิตาลี ทำการตรวจวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุด

นอกจากนี้ การเปิดตัวสาขาใหม่ของ สเวนสัน แฮร์ เซ็นเตอร์ ที่ เซนทรัล บางนา ยังเพิ่มอุปกรณ์และบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังดีไซน์ร้านที่มีความทันสมัยขึ้นอีกด้วย

มาพบประสบการณ์การดูแลเส้นผมและหนังศีรษะรูปแบบใหม่ด้วยตัวท่านเองได้ที่ สเวนสัน แฮร์ เซ็นเตอร์ ทุกสาขา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.CallCenter หรือเว็บไซต์ www.svensonhaircenter.com